



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT
MOVING TOWARDS
INNOVATIVE UNIVERSITY





ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)

นายกล้ากุล ดำรงปิยวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นายกล้ากุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ประกอบธุรกิจที่เน้นด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด เช่น การพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวม ๒๖ เมกะวัตต์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการศึกษาโครงการพัฒนาด้านพลังงานลม ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ ร่วมกับกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่รัฐมอญ รัฐกะยิ่น และรัฐตินิกะเย การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) เพื่อนำมาใช้เป็นชีวมวล โดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการพลังงานลม ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม ๓.๓ เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต ๓๑.๗๕ เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมียากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ Tohoku Electric Power Co.,Inc.

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายกล้ากุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและพุทธศาสนา มาโดยตลอด จนได้รับโล่เกียรตินิยมคนดีในหน้าที่เขตดุสิต จาก นายสัญญา ชีนิมิต ปลัดกรุงเทพมหานคร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้รับมอบโล่เกียรตินิยมจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศกนรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้ประกอบการคุณต่อมหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักข่าว CNBC ภาคพื้นเอเชีย ในงาน “CNBC’s 13th Asia Business Leaders Awards 2014” ณ ประเทศสิงคโปร์

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายกล้ากุล ดำรงปิยวุฒิ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งสองหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับได้จัดสร้างและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด ๒๒.๔ กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งความรู้ทางการศึกษา และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)



นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ จำนวนมาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา และการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยปี ค.ศ. 2018 ท่ามกลางศึกลงนอกศึกษา” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทั้งในและนอกองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและตอบแทนสังคม ชุมชนและประเทศชาติ ผ่านการทำงานและโครงการที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในบทบาทรองประธานมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี อีกทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมของภาครัฐเสมอมา เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน โครงการ “พัฒนาผู้นำ ปลูกต้นกล้า รักษาดินแดง” โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โครงการ “English Library for Kids” เป็นต้น และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งในและต่างประเทศ

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ให้ความร่วมมือในการฝึกสหกิจศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น รวมทั้งการรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์ (ฝังตัว) ในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านขบวนการจัดซื้อ และด้านโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาเข้าศึกษาปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย มาลา ยากลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีเจซี ที่ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากแก้ว ส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นการปฏิบัติงานจริงที่ใช้แนวคิดและหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรตั้งแต่ส่วน Inbound Logistics และ Outbound Logistics

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

นางอโนทัย พรประภา เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยโยนิก (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท เอส.พี.

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นางอโนทัย พรประภา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการร่วมมือกับประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยแผนการตลาดและการบริหารที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา

นางอโนทัย พรประภา ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการบัญชี จนสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรในกลุ่มบริษัท SPI ขยายขอบข่ายธุรกิจครอบคลุมอุตสาหกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และเครื่องจักรกลหลายด้าน เช่น เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า รถยนต์เล็กซ์ส พลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรยี่ห้อ มาร์ พลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการเติบโตก้าวหน้าของกลุ่มบริษัท SPI ให้เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ นอกจากนี้ ได้ขยายขอบข่ายการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ตลอดจนโครงการผลิตฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นางอโนทัย พรประภา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินจำนวน ๑ ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด Portable ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓ ล้านบาท ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในอาคารเรือนเขียวสะอาด โรงเรียนวัดธาตุทอง สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๓ ล้านบาท สำหรับในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในโรงเรียนพระดาบส และได้ช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ “นวฤกษ์” ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ “บ้านพักฉุกเฉิน” โครงการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางอโนทัย พรประภา ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเห็นการปฏิบัติงานจริง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย)

จำอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัญบุรี ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ กองการสังคีต กรมศิลปากร



ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เรียนดนตรีจากนายถวิล อรรถกฤษณ์ ผู้เป็นบิดา โดยเริ่มเรียนฆ้องใหญ่ ฆ้องวงเล็ก และเครื่องดนตรีไทยอื่น ๆ จนสามารถบรรเลงเพลงตามงานต่าง ๆ ส่งผลให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีไทย ต่อมาได้ให้ความสนใจเรื่องเปียโนจนเกิดความชำนาญและคล่องแคล่วในการต่อเพลงต่าง ๆ จากนั้นได้เข้ารับราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ตำแหน่งเครื่องเป่าไทย และย้ายมาเข้ารับราชการ ณ กองการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับตำแหน่งศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานที่ผ่านมาด้านการประพันธ์เพลงประเภทเดี่ยวขลุ่ย จำนวน ๒๐ เพลง ประเภทเดี่ยวเปียโน จำนวน ๘ เพลง ทั้งนี้ ยังอุทิศตนในการเป็นครูฝึกสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียน นักศึกษามาโดยตลอด จำอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ได้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีราชพิธี และรัฐพิธี เช่น งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา บรรเลงและควบคุมวงบรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรเลงและควบคุมวงบรรเลงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บรรเลงและควบคุมวงบรรเลงในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมบรรเลงในงานวิศิษฏ์ศิลปิน ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน และมีผลงานด้านการร่วมบรรเลงดนตรีไทยประกอบโขน และละครต่าง ๆ จำนวนมาก อีกทั้งได้ช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น กลุ่มทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี กัมพูชา ฯลฯ กลุ่มทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล สวีเดน เยอรมัน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อังกฤษ ฯลฯ

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง จำอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย นำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านดนตรีไทย โดยจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน (บ้านอรรถกฤษณ์) และสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำอากาศเอก สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ เป็นอาจารย์พิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน ในรายวิชาดุริยางคศิลป์ไทย รวมทั้งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาศิลปินพันธ์ เป็นผู้บรรเลงและฝึกซ้อมการแสดงของภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ และเป็นผู้ฝึกซ้อมการเดี่ยวเปียโนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยเพื่อเข้าประกวดในงานต่าง ๆ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต)

นายอานนท์ ประโกรวัน เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ปัจจุบันอายุ ๔๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด

ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นายอานนท์ ประโกรวัน ได้ก่อตั้งบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ออกแบบและสร้าง JIG TOOL DIE ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ และรับผลิตงานตามแบบ งานโครงสร้าง งานขึ้นรูปที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ จนสามารถขยายฐานทางธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดตั้งบริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องตัด Special Cutting Tools ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายเครื่องมือ, ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดตั้งบริษัท แพ็คโพลีเมอร์ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การขึ้นรูป การหล่อแบบแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์โพลีเมอร์ทุกชนิด, ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดตั้งบริษัท เอโซว ไทย จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ งานโยธา, ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก่อตั้งบริษัท อานนท์ แอสเสท จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน และบ้านจัดสรร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก่อตั้งบริษัท ARNON FARM จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับปศุสัตว์ เกษตรกรรม เลี้ยงและเพาะพันธุ์วัวอเมริกันบราห์มัน

ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง นายอานนท์ ประโกรวัน มีส่วนร่วมสนับสนุนระบบการศึกษาภาคีกับภาครัฐ โดยให้เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่วิทยาลัยการอาชีพเชกา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นต้น

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายอานนท์ ประโกรวัน มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรม นำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้ในการบริหารการผลิตและการจัดการ สำหรับบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี นายอานนท์ ประโกรวัน ถือเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมได้ถูกต้อง และแม่นยำเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป